



CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LIÊN BANG HOA KỲ

CDNVQG.LBHK@GMAIL.COM

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

V/v: Chị của BS Võ Đình Hữu có chồng Việt Cộng???

Kính thưa toàn thể quý vị Đồng Hương,

Tham chiếu:

- 1- Sách “Thích Trí Quang...” của Ông Liên Thành, trang 405, 406 liên quan đến anh rể của BS Võ Đình Hữu là O. Lý Văn Nghiên.
- 2- Email của Ông Liên Thành trả lời email của Ông Michael Đỗ với đề mục: Chị của BS Võ Đình Hữu có chồng Việt Cộng??? (đính kèm)
- 3- Email ý kiến của Ông Nguyễn Văn Tàn, Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa, Ông Lê Tuấn, liên quan đến những vấn đề nêu trên.. (đính kèm).

Kính thưa quý vị,

Sau khi nhận được những email liên quan đến câu hỏi: *Chị của BS Võ Đình Hữu có chồng Việt Cộng???*, Ban Báo Chí của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ (CDNVQG/LBHK) đã trao đổi với BS Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu CDNVQG/LBHK để tìm hiểu, sau đây là tóm lược kết quả:

1- Về anh rể của BS Võ Đình Hữu là VC???

BS Võ Đình Hữu cho biết vào thời gian 1963-1966, ông còn là học sinh Trung Học, nên không biết nhiều về những cuộc biến động tại Huế cũng như các hoạt động của Ông Lý Văn Nghiên, mà sau này trở thành người anh rể vào năm 1970. BS Hữu chỉ biết sau Tết Mậu Thân 1968, O. Lý Văn Nghiên là giáo sư trung học tại Huế và Quảng Trị cho đến năm 1975. Sau 1975, ông Nghiên vẫn tiếp tục dạy học cho đến lúc về hưu và không hề nhận được những ân huệ hoặc ưu đãi nào của chế độ cộng sản.

Vấn đề đặt ra: Nếu Ông LVN là VC (cộng sản), tại sao chính phủ VNCH không bỏ tù hoặc đưa ông ra tòa xét xử mà ông vẫn tiếp tục dạy học??

2- Về gia đình BS VĐH

Trong dịp này, chúng tôi được biết thêm chi tiết về gia đình của BS VĐH:

- a- Người anh cả là Ông Võ Đình Hải, làm việc trong tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn và di tản sang Hoa Kỳ năm 1975.

- b- Người anh khác là Ông Võ Đình Giai, Thiếu Tá QLVNCH, sau 1975 bị tù cải tạo nhiều năm, khi ra tù Ông mất vì ung thư gan.
- c- Người anh khác là Ông Võ Đình Đất, Quốc Gia Hành Chánh khóa 4, công chức của Bộ Tài Chánh VNCH và di tản qua Hoa Kỳ.
- d- Người anh rể khác là Ông Trần đình Thương, Quốc Gia Hành Chánh, Phó Thị Trưởng Huế. Vào Tết Mậu Thân bị cộng sản bao vây, ông đã tung lựu đạn thoát chạy, nhưng ngay sau đó ông đã hy sinh vì bị VC phục kích bắn chết.
- e- BS VĐH đi tỵ nạn tại Hoa Kỳ năm 1975, chưa từng về Việt Nam mặc dù có bố mẹ già còn ở lại. Cha mất năm 1981, Mẹ mất năm 1994 tại Việt Nam.
- f- Về vụ “gặp Tôn Nữ Thị Ninh”. Năm 1992, BS VĐH không còn là con rể của BS Tôn Thất Niệm, nên không có liên hệ gì đến việc Tôn Nữ Thị Ninh đến Hoa Kỳ.

3- Về lập trường của CĐNVQG/LBHK

Một số dư luận cho rằng CĐNVQG/LBHK có khuynh hướng “thân cộng”, đã tổ chức Đại Hội vào tháng 10 năm 2012 tại Houston để gặp gỡ thứ trưởng cộng sản Nguyễn Thanh Sơn. Đây là sự bịa đặt và vu khống, hoàn toàn vô căn cứ. Đại Hội Thường Niên của CĐNVQG Hoa Kỳ năm 2011 tại Florida bỏ phiếu quyết định tổ chức Đại Hội Thường Niên năm 2012 tại Houston. Trên 60 Đại Biểu của 32 Cộng Đồng Thành Viên hiện diện hoặc ủy quyền đã nói lên tính chính danh và sự trong sáng của Đại Hội này. Trong Đại Hội, các Đại Biểu đã đổi danh xưng CĐNVQG/HK thành CĐNVQG/LBHK do nhu cầu của tình thế (1)

Sự có mặt của Ô. Hoàng Duy Hùng trong buổi tiếp tân kết thúc Đại Hội chỉ vì Ông là Nghị Viên thành phố Houston giống như các khách mời khác. Xin nhấn mạnh, Ông Hoàng Duy Hùng trước đây là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát CĐNVQG/ Hoa Kỳ, sau từ chức vì đặc cử nghị viện TP Houston.

Ngoài ra, những kẻ xấu đã xuyên tạc, bôi lọ CĐNVQG/LBHK bằng cách vu khống, gắn hình sao vàng CS lên các vị lãnh đạo và gửi khắp trên diễn đàn. Chúng tôi hoàn toàn phản đối những hành động thiếu văn hóa này của họ và dành quyền truy tố nếu xúc phạm đến danh dự của các vị đó.

4- Lập trường cố định của CĐNVQG.LBHK:

- a- Không chấp nhận chủ nghĩa CS bất cứ tại đâu và bất cứ dưới hình thức nào.
- b- Không hòa hợp hoà giải với CS vì CS là tội ác, là gian trá, Hợp tác với CS là tự sát.
- c- Một trong những mục đích tranh đấu của CĐNVQG/LBHK là tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do dân chủ thật sự và bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ của đất nước..
- d- Chủ trương hợp tác với các cộng đồng, đoàn thể, các tổ chức người Việt Quốc Gia để tạo sức mạnh yểm trợ quốc nội trong cuộc tranh đấu hiện nay.

Do đó, CĐNVQG/LBHK tha thiết kêu gọi tất cả quý Đồng Hương, quý Cộng Đồng, Đoàn thể, các Cơ Quan Báo Chí, Truyền Thông tại Hải Ngoại cùng nhau đoàn kết, bỏ qua những tỵ hiềm để hoàn thành mục tiêu chung và đề cao cảnh giác trước những âm mưu chia rẽ Cộng Đồng của cộng sản.

Nhân dịp tưởng niệm 39 năm ngày Quốc Hận 30-4, chúng ta đồng tâm hướng về Tổ Quốc Việt Nam, thấp nén hương lòng cầu nguyện Hòn Thiêng Sông Núi, Anh Linh, Anh Hùng liệt sĩ phù trợ đất nước sớm thoát khỏi ách cộng sản và được hưởng thanh bình tự do.

Trân trọng kính chào

Ngày 27 tháng 4, năm 2014

Vũ An Bình
Ban Báo Chí / CDNVQG/LBHK.

Email: CDNVQG.LBHK@ORG
Website: CDLBHK.ORG

(1) Xem bản tin Đại Hội tại: cdlbhk.org

=====

ĐÍNH KÈM NHỮNG EMAIL LIÊN HỆ

Email của Ông Nguyễn Văn Tàn, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Công Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.

On Friday, April 25, 2014 8:14 PM, Tan Nguyen Hoa Ky <cdvnhk@gmail.com> wrote:

Thưa quý vị,

Kính chuyển Email của Ông Liên Thành gửi Ông Đỗ Văn Phúc.

Sự thật đang từ từ lộ ra.

Phải có lý do gì bên trong thì cánh LIÊN BANG (NGUYỄN VĂN TÁNH, VÕ ĐÌNH HỮU, ĐỖ VĂN HỘI và LƯU TƯỞI) mới khăng khăng muốn tổ chức Đại Hội tại Houston để yểm trợ anh em Hoàng Duy Hùng và xé Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ làm đôi.

Sự thật sẽ ra anh sáng, xin quý vị chờ xem.

Kính

Nguyễn Văn Tàn - HTD

04/25/2014

From: UBTTTADCSVN <ubtttadcsvn.vg@gmail.com>

To: Michael Do <md46usa@yahoo.com>

Cc: Tan Nguyen Hoa Ky <cdvnhk@gmail.com>

Sent: Thursday, April 24, 2014 8:12 PM

Subject: Phúc đáp câu hỏi của anh Đỗ Văn Phúc Re: Chị ruột Võ Đình Hữu có chồng là Việt cộng???!!!

Kính gửi anh Đỗ Văn Phúc,
Kính anh,

Phúc đáp câu hỏi của anh liên quan đến Bác Sĩ Võ Đình Hữu mà tôi đề cập ở trang 405 và 406 trong tác phẩm Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc. Tôi Liên Thành, Tác giả Tác Phẩm Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc, phát hành vào đầu năm 2014, xác nhận rằng:

Với danh dự của một sĩ quan QLVNCH/ Sĩ Quan CSQG/VNCH và trách nhiệm của tác giả, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước luật pháp Hoa Kỳ và công luận về những sự việc mà tôi đề cập ở trang 405 và 406. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Sự việc tôi đề cập như sau:

Bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Pomona, Nam CA, có người chị ruột là Võ Thị Lạc và chồng Võ Thị Lạc là Lý Văn Nghiê. Lý Văn Nghiê là cơ sở Nội Thành Huế của cơ quan Thành Ủy Việt Cộng. Cha của Lý Văn Nghiê là Lý Kiêu, tức cha chồng của bà Võ Thị Lạc cũng là cán bộ cộng sản cao cấp thuộc cơ quan Trí Vận của Thành Ủy Huế.

Năm 1966 Lý Văn Nghiê là sinh viên Đại Học Huế và là cánh tay mặt của Nguyễn Đắc Xuân trong chức vụ Đại Đội Trưởng Đại Đội Sinh Viên Phật Tử Quyết Tử của Nguyễn Đắc Xuân.

Sau tháng 6-1966 y không thoát ly lên mật khu như Nguyễn Đắc Xuân mà ở lại hoạt động Nội Thành. Cha ruột của Lý Văn Nghiê là Lý Kiêu là một cán bộ trí vận của Thành Ủy Huế. Lý Kiêu hoạt động trong tổ chức trí vận Nội Thành Huế với Tôn Thất Dương Tiêm, Nguyễn Đóa, Tôn Thất Dương Ky, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Ngô Kha, Trịnh Công Sơn, Lê Văn Hảo. v.v...

Mùa hè đỏ lửa tháng 5-1972 chính tôi Liên Thành Chỉ huy Trưởng BCH/CSQG Thừa Thiên Huế, đã ký lệnh bắt giữ, tống giam Lý Kiêu cha của Lý Văn Nghiê và đưa y ra giam tại côn đảo vì can tội mưu toan phát động cuộc tổng nổi dậy chiếm Huế do tên Điệp Viên Trung Tá Việt Cộng Hoàng Kim Loan chỉ huy. (Nếu chiếm được Huế vào thời điểm đó thì cô đô Huế sẽ là thủ đô của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam khi hòa đàm Paris ký kết vào năm 1973). Riêng Lý Văn Nghiê tôi cũng cho lệnh bắt giữ nhưng không đưa đi côn đảo (Côn Sơn).

Cũng cần nói thêm 2 điều liên quan:

1)- Tôi nhớ không lầm thì vào năm 2005 (?) tôi gặp Lý Văn Nghiênn và Võ Thị Lạc tại quán cafe Ly Ly ở đường Bolsa thuộc thành phố Westminter, CA. Đó là thời gian hai vợ chồng này du lịch tại Hoa Kỳ. Lý Văn Nghiênn và Võ Thị Lạc ở nhà của Bác sĩ Võ Đình Hữu.

2)- Trước đây khi Bác sĩ Võ Đình Hữu còn là con rể của Bác sĩ Tôn Thất Niệnn (Bác sĩ Niệnn có phòng mạch tại phố Bolsa), thì Thứ Trưởng Ngoại Giao của chính phủ Cộng Sản Việt Nam đặc trách Việt Kiều ở Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) là Tôn Nữ Thị Ninh, là em chú bác ruột với Bác sĩ Tôn Thất Niệnn. Y thị khi công tác Kiều Vận ở Cali cũng ở nhà bác sĩ Tôn Thất Niệnn. Câu hỏi được đặt ra trong thời gian đó là với vai trò là cháu rể của Tôn Nữ Thị Ninh thì Bác sĩ Võ Đình Hữu đã gặp Thứ Trưởng Việt cộng Tôn Nữ Thị Ninh bao nhiêu lần? Và nội dung là gì?

Tóm lại tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước luật pháp Hoa Kỳ, ngay cả tại Pháp Đình những gì tôi viết trong tác phẩm Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc ở trang 405 và 406, và những gì tôi viết trong bức email này gửi cho anh Đỗ Văn Phúc.

Trân trọng,
Orange County, ngày 24 tháng 4 năm 2014
Liên Thành
Cell Phone [626-257-1057](tel:626-257-1057)
Email ubttadcsvn.vg@gmail.com
huemauthan1968@gmail.com
P.O. Box 6147
Fullerton, CA 92834

Email của Ông Nguyễn Văn Tàn gửi Ông Michael Đỗ

2014-04-24 12:40 GMT-07:00 Tan Nguyen Hoa Ky <cdvnhk@gmail.com>:

Ông Phúc oi,

Tôi cũng có đọc thấy trong sách "THÍCH TRÍ QUANG, THẦN TƯỢNG HAY TỘI ĐỒ DÂN TỘC", còn đúng hay sai còn chờ xem. Vì nếu sai thì Võ Đình Hữu sẽ nộp đơn kiện Ông Liên Thành.

Chúng ta chờ xem hai tuần, thử Võ Đình Hữu có lên tiếng hay kiện cáo gì không ?

Nếu không thì cũng chẳng ai ngạc nhiên sau vụ Cộng Đồng Liên Bang liên hệ với anh em Hoàng Duy Hùng.

Xa hơn tí nữa, trước đây có tin rằng Nguyễn Đắc Xuân qua Hoa Kỳ do sự bảo trợ của ai đó.

Không biết Võ Đình Hữu có liên hệ gì đến việc đưa ĐỒ TỄ MẬU THÂN Nguyễn Đắc Xuân qua Hoa Kỳ không ?

Thân

Nguyễn Văn Tàn - HTD

04/24/2014

EMAIL CỦA ÔNG MICHAEL DO

----- Forwarded message -----

From: **Michael Do** <md46usa@yahoo.com>

Date: 2014-04-24 15:10 GMT-04:00

Subject: Fw: Chi ruột BS Võ Đình Hữu có chồng là Việt cộng????!!

To: "md46usa@yahoo.com" <md46usa@yahoo.com>

Xin kính chuyển với sự dè dặt.

Vị nào có thể xác nhận được chuyện dưới đây này đúng sai, xin cho biết.

Cám ơn

Michael Do (Do Van Phuc)

webpage: <http://www.michaelpdo.com/>

Vietnamese Communists must render FREEDOM, DEMOCRACY and HUMAN RIGHTS to the people before a political defeat would cost them their livelihood and even their lives.

----- Forwarded Message -----

From: xxxxx@yahoo.com>

To: Michael Do <md46usa@yahoo.com>

Sent: Thursday, April 24, 2014 2:01 PM

Subject: Chị ruột BS Võ Đình Hữu có chồng là Việt cộng???!!!

Trong sách "THÍCH TRÍ QUANG, THẦN TƯỢNG HAY TỘI ĐỒ DÂN TỘC"

trang 405 và 406, Liên Thành viết :

Những Lực Lượng xung kích và hành động của Thích Trí Quang trong cuộc nổi loạn miền Trung gồm có :

"

- a- 3 Đại Đội Sinh Viên Phật Tử quyết tử.**
- b- Chiến Đoàn Quân Nhân Ly Khai Nguyễn Đại Thức.**
- c- Tiểu Thương chợ Đông Ba.**
- d- Phong Trào Thanh Niên Tranh Thủ Hòa Bình do Tôn Thất Kỳ, Sinh Viên Y Khoa làm Chủ Tịch.**
- e- Phong Trào Thanh Niên Tranh Thủ Dân Chủ do Nguyễn Hữu Giao, Sinh Viên Luật Khoa làm Chủ Tịch.**

Hai phong trào này đều do tên Trung Tá Việt cộng Hoàng Kim Loan thành lập để hỗ trợ cho cuộc nổi loạn của Thích Trí Quang và đám tăng lữ Ấn Quang.

3 Đại Đội Sinh Viên quyết tử này Thích Trí Quang giao cho Nguyễn Đắc Xuân chỉ huy.

Phụ Tá cho Nguyễn Đắc Xuân là sinh viên Lý Văn Nghiên cũng là một tay cộng sản nằm vùng trong Tổng Hội Sinh Viên Đại Học Huế. Cũng cần nói thêm là cha của Lý Văn Nghiên là Lý Kiều, Giáo Sư trường Trung Học Bồ Đề Huế. Lý Kiều là một cán bộ Trí Vận của cơ quan Thành ủy Việt cộng Huế. Y hoạt động trong tổ Trí Vận cùng với Tôn Thất Dương Tiềm, Nguyễn Đóa và Nguyễn Thúc Tuân là những sát thủ trong Tết Mậu Thân 1968 tại Huế. Lý Kiều đã bị Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên bắt giữ vào "Mùa Hè Đỏ Lửa 5/1972" trong Chiến Dịch Bình Minh tại Huế.

Vợ của Lý Văn Nghiên là Võ Thị Lạc, chị ruột của Bác Sĩ Võ Đình Hữu. Bác Sĩ Hữu là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt tại Pomona Cali USA, nay lại là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ (nhiệm kỳ 2012-2015). Xin hỏi cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ có thể tin ông Chủ Tịch này được không ?

Email ý kiến của bà Tôn Nữ Hoàng Hoa

On Saturday, April 26, 2014 6:34 PM, TonNuHoangHoa <goinhau2000@yahoo.com> wrote:

Kính thưa Quý vị :

Tôi đồng ý với Tuấn Lê là theo tam đoạn luận hể trong gia đình có ai là VC thì tức tức người đó là VC là một thứ vu chụp thiếu lương thiên. Như ông Liên Thành cũng đã từng tố cáo tôi TNHH có chú ruột là VC BS Tôn Thất Tùng tức là tôi cũng là VC(sic) mà trong lúc đó bố tôi một đời phục vụ cho chính quyền Quốc gia và tôi chưa bao giờ sống với VC va 39 năm nay cũng không về VN..

Thiệt tình mà nói đây là một lối lý luận vô sản 3 đời kiểm tra lý lịch của bọn VC từ cách dụng nhân của VC đối với chủ trương tiểu nhân trị tức là lối cai trị của bọn vô sản vô ý thức thiếu lòng trắc ẩn đã làm dân tộc ta khốn đốn

Cá nhân tôi không đồng ý với những điều BS Hữu sinh hoạt trong cộng đồng VN tại Hoa Kỳ nhưng "chụp mũ" cho BS Hữu là VC thì thật là quá đáng. Xin quý vị dừng lại nơi đây để đừng tiếp tay gây bất ổn chính trị trong ngày Quốc Hận này

Kính,
TNHH

From: Tuan Le <tuanle72@yahoo.com>

To: "PhoNang@yahoogroups.com" <PhoNang@yahoogroups.com>; VN-NEWS <vn-news@yahoogroups.com>; DDChinhtri <VN-Politics@yahoogroups.com>; DDChinhnghiaViet <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com>; Btgqhvvn-2 <BTGVQHVN-2@yahoogroups.com>; "PhungSuXaHoi@yahoogroups.com" <PhungSuXaHoi@yahoogroups.com>

Cc: H Doan <cdnvqg.lbhk@gmail.com>

Sent: Saturday, April 26, 2014 3:51 PM

Subject: Re: [PhoNang] Fwd: Fw: Phúc đáp câu hỏi của anh Đỗ Văn Phúc Re: Chị ruột Võ Đình Hữu có chồng là Việt cộng???!!!

Kính thưa quý chú bác,

Gia cảnh có thân nhân ở 2 chiến tuyến hình như không ít. Chuyện đã xảy ra, thực tế không thay đổi được. Điệp viên CS gài vô dinh tổng thống, có là thân nhân của ai không? tổn hại cũng không nhỏ.

Nếu suy xét là cha, anh, chú bác, anh rể, anh vợ, cậu, mợ, cô dì dượng là thành phần bên VC, vậy những người bạn thân, cấp chỉ huy, thuộc hạ của cán bộ VC, của điệp viên VC có bị "xét lý lịch" và chịu ảnh hưởng hoạ lây luôn không?

Quan trọng là bs Võ Đình Hữu hoặc những người có thân nhân là VC, những người này đang làm gì?

Nếu dùng cách sưu tra xét lý lịch 3 đời kiểu VC, (à mà không cần sưu tra xét loại trừ gì cả), thì vài năm nữa còn bao nhiêu người tham gia đấu tranh đòi tự do dân chủ?

Ở Úc đây, chúng đã tuyên bố: 10 năm nữa, các bác già chết đi, để coi ai còn chống.

Cần quan trọng là khuyến khích thế hệ tiếp nối. Nếu không có thì coi như xong.

CSVN ngày càng phát triển đảng viên của nó.

Hậu Duệ VNCH thì tìm không ra. Có thì cũng ...hên xui được bao nhiêu đũa.

Lời thật mất lòng

Tuan Le